



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

กัญชาทางการแพทย์

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, hfocus, innnews, sondhitalk, thereporter, thebangkokinsight)

- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมว.สร. เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตพืชและผลิตภัณฑ์กัญชา ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ออย. และสป. โดยสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เพื่อบูรณาการการทำงานให้ประชาชนได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โดยการให้บริการในระบบ One stop Service ทั้งระบบออนไลน์ผ่าน application และออนไลน์ คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาต ตั้งแต่การปลูก ผลิต แปรรูป จำหน่าย และส่งออก รวมถึงให้คำปรึกษา โดยจะขยายการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตรให้สอดคล้องกัน โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการด้านข้อมูลและการอนุญาตร่วมกัน ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ออย. ร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติให้เกิดการดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ทราบแนวทางการดำเนินการอย่างถูกต้องภายใน 2 สัปดาห์

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, innnews)

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สร. กล่าวว่า สร.ได้กำหนดมาตรการ 5 ด้าน เพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย คือ 1.การส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่เหมาะสม ผ่านการให้ความรู้ประชาชนทั้งประโยชน์ โทษ และการจัดทำแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยที่ชัดเจน 2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางที่ผิด โดยวางระบบรายงานเฝ้าระวังผลการใช้กัญชา 4.การวางระบบการดูแลรักษาพยาบาลและบำบัดรักษา และ 5.การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด ในส่วนของช่องทางสื่อสารสังคม มีระบบ social listening หรือการรับฟังปัญหาของสังคมผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถจัดการกับความเข้าใจ ช่องว่างของสังคมได้อย่างทันท่วงที

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, thailandplus)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ 4 แนวทาง คือ (1) แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งและผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliatives care) (2) แนวทางการดูแลกลุ่มผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) (3) การดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (4) การดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) มีการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการปรุงยาเฉพาะราย ให้กับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน และสหวิชาชีพ รวม 1,233 คน เพื่อให้สามารถรักษาปรุงยาและจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสม พื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษาโรคได้อย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ได้ขยายการผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในโรงงานผลิตยา WHO GMP ในโรงพยาบาลสังกัด สป. สร. 6 แห่ง คือ 1.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร 2.รพ.เด่นชัย จ.แพร่ 3.รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 4.รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 5.รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 6.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และมีการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ การใช้ประโยชน์จากกัญชา กระท่อมทางการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ 10 เรื่อง สามารถติดตามข้อมูลกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้ทางเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยฯ หรือสอบถามได้ที่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0 2590 2606 /0 2591 1964 Line @204snkkn


สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)


- นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิช หรือ หมอหม่อง อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ข้อความพร้อมตั้งคำถาม กรณีภาพ รมต.สร. โปรโมต ไอติมกัญชา ที่สถานพยาบาล ว่านี่คือ กัญชาทางการแพทย์?


ร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง

สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ) , เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ เดลินิวส์ ,สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์, innnews, mcot, newtv.)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง จะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับว่ามีความเห็นที่ต่างกัน หาก กมธ.รับฟังความเห็นและนำไปแก้ไขปรับแก้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตามข้อห่วงใยของสมาชิกจะเป็นประโยชน์ หากมีพระราชบัญญัติมาควบคุมการใช้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชน ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็รับได้หมด เพราะปัจจุบันกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล ยืนยันว่าเรื่องนี้ จะไม่เป็นเงื่อนไขไปสู่การเป็นอุบัติเหตุทางการเมือง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้วางตัวเป็นกลางและห่วงใยในเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานและเกิดปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งพรรคภูมิใจไทยขอให้มั่นใจว่าจะไม่นำปัญหาความขัดแย้งของสภามาเป็นปัญหาเรื่องการทำงานในรัฐบาลเช่นกัน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, sonthitalk, thereporter, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา มีหลักการกว้างมาก และสนับสนุนเพื่อใช้เพื่อการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การทดลองวิจัย การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ เป็นเหตุผลที่รับได้ แต่ยังมีข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมกัญชาเสรี การไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อง และตัวบทกฎหมายเขียนไว้ว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด จะเป็นยาเสพติดเมื่อเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ความเห็นชอบของ ป.ป.ส. เท่านั้น คือมีสารสกัด THC มากกว่า 0.2 ขึ้นไป ส่วนที่เหลือได้เขียนเรื่องการอนุมัติและอนุญาตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พรรค พท.ได้ทักท้วงและถอนร่างออกไปเพื่อนำไปปรับแก้ สุดท้าย กมธ. ก็ไม่มีการปรับแก้ตามที่เสนอไป ฉะนั้น ในการพิจารณาวาระ 2 ก็จะสู้อัดในมุมมองของเราว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายมาตราได้หรือไม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.</p> <p>- อาจมีการนำร่าง พ.ร.บ.กัญชา เข้าสู่การลงมติ ในวันที่ (9 พ.ย.65) แต่คงต้องมีการอภิปรายกันอย่างดุเดือด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ “โทนี่ ู้ดซัม” กล่าวผ่านรายการ CareTalk x Care ClubHouse ในหัวข้อ “ทำนโยบายสาธารณะไม่เป็น หรือเห็นแก่เงินของใคร” ว่า นโยบายกัญชาเสรี คนริเริ่มคิดมีความกล้าหาญดี แต่ไม่คิดให้รอบด้าน เรื่องสัดส่วนทางการแพทย์ ทางสันตนาการ การควบคุมอันตราย แต่กลับปลดล็อกเลยโดยไม่ได้ควบคุมทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ล้มจะส่งผลให้ยุบสภาหรือไม่ นั่น ส่วนใหญ่จะล้มคือกฎหมายการเงิน หากจะยุบสภาคงไม่สามัคคีในหมู่รัฐบาลมากกว่า</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. WHO ขึ้นชมไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, spacebar)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แจ้ง ครม. รับทราบผลประเมินสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 2548 (IHR 2005) ของคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก (IHR-JEE) ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 ให้ไทยได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 นับว่ามีการพัฒนาสมรรถนะทุกด้านที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นชัดเจน เมื่อเทียบกับการประเมินครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 3.75 นอกจากนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญ WHO ขึ้นชมไทย โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานการณ์ระบาดโควิด 19 มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสนับสนุนการดูแลชีวิตประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p> <p>2. ความคืบหน้าการใช้ LAAB</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, TNN, mcot, ch7, thaipbs, isaranews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ว่า ที่ผ่านมา สธ. นำ LAAB ของบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด มาฉีดเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ และร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งมีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง เมื่อ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา อย. ได้อนุมัติขยายข้อบ่งใช้เพื่อการรักษาโรคโควิด 19 สำหรับผู้ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่น อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม ใช้ขนาด 600 มิลลิกรัม และได้มีการประชุมของคณะผู้เชี่ยวชาญเมื่อ 4 พ.ย. เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการใช้ LAAB และกำหนดไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคโควิด 19 ฉบับใหม่ต่อไป</p> <p>3. แนวโน้มการระบาดเพิ่มช่วงหน้าหนาว</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, workpointtoday, thainews, nationtv, ch7)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์แนวโน้มการระบาดของเชื้อโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำฤดูกาล พบระบาดมากในฤดูฝน จากนั้นเป็นต้นไปมีแนวโน้มพบเพิ่มสูงขึ้น และจะสูงสุดหลังปีใหม่ ตามฤดูกาล ดังนั้น จำเป็นต้องเตรียมตัวตั้งรับโควิดระบอบรอบใหม่ ซึ่งจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่จะไม่มากเท่าช่วงระบาดสูงสุดที่ผ่านมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4. ประเมินผลกระทบต่อชีวิตต่อสุขภาพประชาชน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้วัดการเพิ่มหรือลดลงของการเสียชีวิตในแต่ละประเทศในภาพรวมเปรียบเทียบกับจำนวนที่คาดการณ์ คือ “อัตราการเสียชีวิตส่วนเกิน” ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยใช้ประเมินผลกระทบของโควิด 19 ที่มีต่อสุขภาพของประชาชน ในปี 2563 มีจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจากทุกสาเหตุรวมกันต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากขณะที่เริ่มมีการระบาดของโควิด 19 ไทยใช้มาตรการปิดเมืองในหลายพื้นที่และใช้มาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ ควบคู่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างได้ผลดี ส่งผลทำให้ผู้เสียชีวิตลดน้อยลง แต่ปี 2564 พบว่าตัวเลขการตายส่วนเกินเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศที่รองรับภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 สะสมกว่า 143 ล้านโดส เท่ากับประชาชนกว่า 57 ล้านราย ข้อมูลคาดประมาณผลสัมฤทธิ์จากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ศึกษาโดย ม.มหิดล พบว่าช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้กว่า 4.9 แสนราย โดยปี 2564 ป้องกันได้ประมาณ 382,600 ราย และในปี 2565 ป้องกันได้ประมาณ 107,400 ราย ซึ่งหากไม่มีมาตรการฉีดวัคซีนโควิด คาดได้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมาก และขณะนี้ ผู้เสียชีวิตจากโควิดส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนไม่ครบชุด และแม้อาการในเด็กมักไม่รุนแรง แต่ยังมีเด็กเล็กเสียชีวิตจากโควิดเป็นระยะ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการศึกษาและหลักฐานต่าง ๆ บ่งชี้ไปทางเดียวกันว่าวัคซีนมีประโยชน์</p> <p>5. โควิดส่งผลต่อสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- กรมสุขภาพจิต เปิดข้อมูล โควิด 19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ประสบภาวะหมดไฟ 6 เท่า ข้อมูลในปี 2565 พบว่า “หมอ” คือกลุ่มเสี่ยงสูงสุด สาเหตุหลักจากภาวะความรับผิดชอบในภาวะวิกฤตของผู้ป่วยและจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลต่อความเหนื่อยล้าของจิตใจในการดูแลตนเองให้สามารถควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและศักยภาพการทำงานที่อาจจะลดลง ดังนั้นหน่วยงานสาธารณสุขควรตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยกันสอดส่องดูแลจิตใจซึ่งกันและกัน คัดกรองสุขภาพใจอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีเวลาและสถานที่ผ่อนคลายให้กับตนเอง และมีเวลาให้ครอบครัวพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ นำทำงาน เปิดโอกาสให้มีการแสดงออก และทำสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการทำงานปกติ</p> <p>6. ฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวเสี่ยงป่วยหนัก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ นพ.มณู ลีเชวงวงศ์ โพสต์ เคสผู้ป่วยหญิงอายุ 53 ปี แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดวัคซีนโควิด 19 ซิโนฟาร์มเพียง 1 เข็ม เมื่อติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ไม่ทราบสายพันธุ์ย่อย มีอาการป่วยหนัก ปอดอักเสบรุนแรง ต้องเข้าห้องไอซียู แม้จะกินยาฟ้าทะลายโจร ยาโมลนูพิราเวียร์ครบโดส แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นาครบโดส ตามด้วยเข็มกระตุ้น 1-2 เข็ม เมื่อติดเชื้อโควิดจะมีอาการเบา ๆ ไม่ป่วยหนัก ซึ่งยังมีคนไทยจำนวนมากไม่ยอมฉีดวัคซีน ทั้ง ๆ ที่วัคซีนป้องกันการป่วยหนักได้จริง</p>	
<p> ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</p>	
<p>ความคืบหน้าการถ่ายโอน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 ว่า ภาพรวม สอน./ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปแล้ว 2,121 แห่ง ใน 30 จังหวัด สสจ. มีการประสานงานกับ อบจ. ในการจัดบริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ทำให้ยังไม่พบปัญหาการให้บริการ การประสานงานระหว่าง นพ.สสจ. กับนายก อบจ. เป็นไปด้วยดี มี รพ.สต. ถ่ายโอนไปแล้ว 50% พร้อมส่งมอบพัสดุและครุภัณฑ์ 100% ส่วนงบประมาณที่เป็นเงินสนับสนุนจาก สปสช. ในการจัดบริการผู้ป่วยนอกและบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หน่วยบริการประจำแม่ข่าย (CUP) จะหารีกับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน และเป็นมติข้อตกลงร่วมกันตามบริบทของพื้นที่ ก่อนแจ้งให้ สปสช. รับทราบเพื่อจัดสรรเงินตรงไปที่ รพ.สต. และ CUP ต่อไป</p> <p>ยื่นขอถ่ายโอนแต่ต้นสังกัดไม่อนุมัติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 198 คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ นำป้ายเรียกร้องมีข้อความว่า “พยาบาลวิชาชีพจาก รพช. รพท. รพศ. มีความประสงค์จะถ่ายโอนไปที่ รพ.สต. อบจ. โปรตให้เราไปทำงานต่างจังหวัดขอย้ายมาใกล้บ้านย้ายไม่ได้สักที”</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ด้าน นายวิจิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ยินดี หากพยาบาลวิชาชีพจะมาอยู่ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ส่วนตัวเห็นว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน เพียงแต่ต้นสังกัดยังไม่อนุมัติ บอกว่ากำลังคนไม่เพียงพอ ขอฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยพิจารณา ควรที่จะให้ไปหรือจะมากักขังไว้อย่างนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจหมอนามัยขึ้นmouth โปสต์ภาพหนังสือถึงนายก อบจ.ชุมพร ปฏิเสธการขอโอนย้ายของข้าราชการจาก สสจ./สสอ./รพ. ที่ประสงค์ขอโอนย้ายไป อบจ. แต่ทางต้นสังกัดไม่อนุมัติ อ้างกระทบต่อคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข และขัดต่อนโยบาย สธ.</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ใช้หลักสุขบัญญัติฯ ป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, acnews, thailandplus, news1live)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาติในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการป้องกันสัตว์มีพิษกัดต่อย หากสวมรองเท้าควรสังเกตสิ่งผิดปกติด้านใน หรือควรเคาะรองเท้าก่อนสวมใส่ หมั่นดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเข้ามาอาศัยในบ้าน รวมถึงการปลดสะพานไฟ หรือคัตเอาท์ เพื่อป้องกันไฟดูด หากพบสิ่งผิดปกติที่ไม่สามารถจัดการได้ แจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 หรือ 1784</p>	
<p>ผลวิจัยเผยเด็กเล่นกับพ่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลวิจัยพบลูกเล่นกับพ่อน้อยที่สุด หนุนพ่อลูกเล่นกันให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มพัฒนาการสมวัย 4 ด้าน ใช้หลัก 3F สร้างเด็กโตสมวัย ได้แก่ F : Family เล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น F : Free เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการ โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน โดยดูแลเรื่องความปลอดภัย และ F : Fun เล่นให้สุข สนุก มีกิจกรรมหรือสื่อของเล่น หลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย และเน้นธรรมชาติ สร้างเด็กไทย เด็บโตสมวัย พัฒนาการดี ครอบครัวแข็งแรง</p>	
<p>น้ำเหล็กไหล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, Ch7, เรื่องเล่าเช้านี้)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ออกมาชี้แจงในกรณีที่บ้านแม่ไปขอน้ำเหล็กไหลจากนายริน รักษ์วงศ์ ที่หมู่ 7 ต.เขาหิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ หลังมีคนนำไปกินแล้วอ้างสามารถช่วยรักษาโรคได้ เตือนอย่าดื่มน้ำเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย รวมถึงสารอันตราย ทำให้ป่วยได้ โดยที่น้ำจะไม่มีสรรพคุณรักษาโรค เป็นเพียงความเชื่อ ไม่ได้ช่วยรักษาโรคได้จริง ทั้งนี้ สสจ.กระบี่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว</p>	
<p>สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และรพ.ธัญญารักษ์ ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ให้มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติดได้อย่างทันทั่วทั้ง ร้องรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงอันตรายในภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเร่งด่วน</p>	
<p>เตือนไม่ควรกิน “ค่างควา” เสี่ยงติดเชื้อโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., nation, hfocuse, mcot, pptvhd36, newtv, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมคร. กล่าวถึงกรณีครูทำคอนเทนตกินค่างควาโชว์ และอ้างว่าเป็นเรื่องปกติของพื้นที่อีสาน ว่า ค่างควาเป็นสัตว์ป่า และปกติมีคลื่นโซนารินในตัว ประกอบกับเป็นสัตว์ที่บินสูง ไม่น่าจะจับมากินได้ง่าย ถ้าจับได้ง่ายหรือตกลงกับพื้นแสดงว่าอาจเป็นโรค การติดเชื้อจากค่างควาจะเหมือนไขหวัดนก ที่ไม่ได้ติดเชื้อจากการกิน เพราะเชื้อจะตายจากการปรุงสุก แต่จะติดเชื้อระหว่างการปรุง เพราะต้องจับถอนขน สัมผัสสารคัดหลั่ง อาจเสี่ยงได้รับเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรีย</p> <p>ด้าน ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยว่า การเข้าไปหาสัตว์แปลกมารับประทานมีอันตรายแน่นอน โดยสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นแหล่งรังโรค ที่มนุษย์ยังไม่เคยสัมผัส บางชนิดติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คนได้ โดยเฉพาะค่างควาที่มีไวรัสมาก เช่น ไวรัสทำให้เกิดโรคอีโบล่า (Ebola) ไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) ทำให้เกิดโรคไขสมองอักเสบ รวมถึงไวรัสโรคโควิด 19 ดังนั้น ไม่ควรไปสัมผัสกับค่างควา เพราะสัตว์รังโรคมักไม่แสดงอาการป่วย จึงไม่แนะนำให้กินสัตว์ป่าทุกชนิด เพราะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตั้งแต่ขั้นตอนเข้าไปจับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทยพบป่วย "อีวารี่" จากบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด บ้านเมือง ผู้จัดการ สำนักข่าวอิศรา จส.100 ศูนย์แปซิฟิก thebangkokinsight hfocus mcot newtv. new1live ch7)</p> <p>- ศ.นพ.วินัย วนานุกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล แถลงข่าวเรื่อง "ไทยพบป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) อีก จากบุหรี่ไฟฟ้า หนักขึ้นไม่รู้อันตราย" ว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่นเข้าใจผิดว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย คิดว่าควัน ไอละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเพียงละอองน้ำที่มีสารปรุงแต่งกลิ่นหอม อ้างว่าสูบบุหรี่ที่ไม่มีนิโคติน ซึ่งจริงๆ แล้วควันไอละอองจากบุหรี่ไฟฟ้ามีฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 มีสารเคมีที่เป็นอันตรายจากน้ำมันบุหรี่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ใช้สูบ เช่น ฟอรัมคาร์บอนไดออกไซด์ โดอะซิทีล และอโครลิน รวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษ เช่น นิกเกิล ดีบุก และตะกั่ว ขณะที่สารแต่งกลิ่นรสที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหย ทำให้มีภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน และโรคอื่นได้ บุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปเป็นสูบบุหรี่ธรรมดาถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับคนไม่สูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ.2562 แพทย์สมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา เรียกร้องประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นวิกฤตทางด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยรายงานปอดอักเสบที่มีโอกาสสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) สูงถึง 450 ราย อาการรุนแรงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวนมาก และเสียชีวิต 7 รายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือน ยอดผู้ป่วยจนถึงวันที่ 18 ก.พ.64 เข้ารพ.แล้ว 2,807 ราย ผู้เสียชีวิต 68 ราย</p> <p>- พญ.ณัฏฐ์ อมรพุดิสถาพร หัวหน้าสาขาโรกระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม. กล่าว การเกิดอีวารี่จะเกิดในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เป็นการสูบลิงค์แปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย กระตุ้นให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง รวมถึงเกิดไขมันในปอด ซึ่งไม่พบในบุหรี่ทั่วไป จึงทำให้เกิดภาวะอีวารี่มากในกลุ่มวัยรุ่น และเกิดเร็วกว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ทั่วไป</p> <p>- นพ.ธัญชัย เพชรนาค อาจารย์สาขาโรกระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวถึง กรณีผู้ป่วยอีวารี่ในไทย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี โรคประจำตัวเป็นกลุ่มเนื้ออักเสบ ซึ่งรักษาและควบคุมอาการได้ดี มาพบแพทย์ด้วยอาการ เหนื่อย ไอ และมีไข้ เอกซเรย์ปอดพบมีภาวะปอดอักเสบรุนแรง โดยผู้ป่วยใช้บุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอดแบบใช้แล้วทิ้งทุกวัน มาประมาณ 6 เดือน ประมาณ 2 หลอดต่อสัปดาห์ ไม่ได้สูบบุหรี่ปกติ ไม่ได้ใช้กัญชาหรือสารเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วย แพทย์ส่งกล้องหลอดลมและตรวจทางพยาธิวิทยาพบว่าเข้าได้กับภาวะอีวารี่ จึงเป็นรายแรกๆ ที่มีการพิสูจน์ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเอกซเรย์ปอดทั่วไปจะไม่สามารถเห็นภาวะของอีวารี่ได้ จึงแนะนำให้สังเกตอาการร่วมด้วย ส่วนแพทย์ที่พบผู้ป่วยปอดอักเสบขอให้ซักถามประวัติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าให้ชัดเจน เพราะบางรายยังปกปิดข้อมูล</p>	-
<p>ตรวจสอบห้างดังฝ่าฝืนโฆษณาแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, headtopics, Thaipt)</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สสจ.ตรัง, สสอ.เมืองตรัง, สภ.เมืองตรัง สรรพสามิต และเครือข่ายงดเหล้า ลงพื้นที่จ.ตรัง เข้าตรวจสอบห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน พบว่า ห้างสรรพสินค้าบางแห่งยังการจัดแสดงสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 การโฆษณา ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงและบันทึกข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการต่อไป ขณะที่สถานบันเทิงยังมีป้ายแสดงตราสินค้า ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เปลี่ยนหรือปิดบังตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	-
<p>เสวนาระดมสมองแก้ปัญหาหมอลีออน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- สมาคมคลินิกไทย ร่วมกับทีมแพทย์ไทยร่วมใจพัฒนา จัดเสวนาระดมสมอง ทางออกสังคมไทย "หมอลีออน...ปัญหาที่ควรหมดไปจากสังคม" เพื่อนำแนวความคิดในด้านต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย มีนพ.ธนวรรตน์ โชติมา นายกสมาคมคลินิกไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสบส. อย. สคบ. บก.ป.คบ. โฆษกทีม พทพ. ร่วมเสวนา</p>	-
<p>วัดโพธิ์จัดแสดง 3 มรดกโลกรับผู้นำเอเปก “จารึกวัดโพธิ์-นวดไทย-โนรา”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เผย วัดโพธิ์พร้อมสำหรับการเปิดวัดต้อนรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้จัดเตรียมจารึกวัดโพธิ์ ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ เมื่อปี 2554 และ นวดไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ในปี 2562 ไว้รองรับผู้นำจากทั่วโลก</p> <p>นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และก.วัฒนธรรม จัดงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ขึ้นเป็นพิเศษในวาระการประชุมเอเปก โดย สธ.ได้คัดเลือกหมอแพทย์แผนไทยจากทั่วประเทศ มาสาธิตการนวดไทยชั้นบรมครู ก.วัฒนธรรมคัดเลือกการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมหลายชุด และโนราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อปลายปี 2564 มาแสดงในงานด้วย เป็นการนำผลงานที่ประเทศไทยได้รับเป็นมรดกโลกถึง 3 อย่างมาจัดแสดงแก่นานาอารยประเทศ	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel